

## Chung kết Cuộc thi “Zenglish Speaker 2024”

Ngày 26/5/2024, Trường Đào tạo Quốc tế tổ chức **Chung kết cuộc thi “Zenglish Speaker 2024”**. Cuộc thi thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều sinh viên tài năng và tỏa sáng trở thành Zenglish Speaker 2024 của Trường Đào tạo quốc tế, Đại học Duy Tân.



*Sinh viên Đào Đức Anh Hoàng tự tin thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh...*

Đến tham dự chương trình có: GS.TS. Lim Sang Taek - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quốc tế; TS. Trần Văn Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo Quốc tế; TS. Hong Goo Soo - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Trường Đào tạo Quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự tham gia của đại diện hỗ trợ từ CLB I-Art & CLB ISM của Trường Đào tạo Quốc tế. Cùng với đó là sự có mặt của những vị giám khảo công tâm nhất của cuộc thi, cùng toàn thể các bạn thí sinh, sinh viên và giảng viên của Trường Đào tạo Quốc tế.

Cuộc thi đã nhanh chóng được bắt đầu với phần thi đầu tiên của Top 8 thí sinh bước vào Vòng Chung kết, mỗi bạn thí sinh sẽ có tối đa 5 phút để trình bày bài thuyết trình của mình về chủ đề: “Passion for Brighter Future” và sau đó, thí sinh trả lời các câu hỏi trực tiếp từ Ban Giám khảo. Phần thi diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn, mỗi thí sinh đều mang đến những phần trình bày thú vị và vượt qua những câu hỏi của Ban Giám khảo một cách đầy tự tin.



... và xuất sắc nhận giải Zenglish Speaker 2024 từ Ban Giám Khảo

Bước vào Vòng Chung kết đều là những thí sinh vô cùng xuất sắc và tài năng, tất cả các bạn đã nỗ lực hết mình để thể hiện tốt phần thi của mình. Sau quá trình chấm điểm nghiêm túc của Ban Giám khảo, chương trình đã tìm ra được 5 bạn thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần 2 của Vòng Chung kết.

Các bạn thí sinh trong top 5 đã cố gắng hết mình đưa ra những thông điệp vô cùng ý nghĩa trước những bức ảnh liên quan đến 1 trong 17 mục tiêu Phát triển Bền vững. Kết quả:

- Zenglish Speaker 2024 của Trường Đào tạo Quốc tế được trao cho thí sinh Đào Đức Anh Hoàng (K29 TROY DLK)
- Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh: Trần Võ Ngọc Tuyền (K29 PSU QNH1) và Nguyễn Thị Kim Chi (K29 ADP QTH)
- Giải Ba thuộc về 2 thí sinh: Nguyễn Thị Xuân Nhi (K29 TROY TPM) và Bùi Thảo Linh (K28 PSU QNH1)



*Các thí sinh chụp hình lưu niệm cùng thành viên Ban Giám khảo tại cuộc thi*

Trở thành Zenglish Speaker 2024 của Trường Đào tạo Quốc tế, Đào Đức Anh Hoàng chia sẻ: “Đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa đối với các bạn sinh viên. Sau khi tham gia cuộc thi, điều khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là được giao lưu với nhiều thí sinh tài năng khác, được học hỏi nhiều kiến thức bổ ích và rèn luyện được những kỹ năng quan trọng về tiếng Anh. Em mong rằng Trường Đào tạo Quốc tế sẽ ngày càng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như thế này hơn nữa để chúng em có cơ hội được thể hiện bản thân mình và học tập được thật nhiều điều trong quá trình trưởng thành của thời sinh viên.”

*(Truyền Thông)*